

As delivered

คำกล่าวของนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา
เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ
ประจำปี 2564

เรียน พี่น้องชาวไทยในตุรกี อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย นอร์ทมาซิโดเนีย และเติร์กเมนิสถาน
ที่รักทุกท่านครับ

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี นับเป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ เพราะเป็นวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกทั้งยังเป็นวันชาติไทย และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ปวงชนชาวไทยจะได้ร่วมกัน น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกล ซึ่งตลอดรัชสมัยของพระองค์ ก็ได้ทรงอุทิศพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อพัฒนาความอยู่ดีมีสุขของพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ กว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ ซึ่งครอบคลุมมิติต่าง ๆ ทั้งในด้านแหล่งน้ำ ด้านการเกษตร ด้านการพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านสาธารณสุข ด้านคมนาคมและการสื่อสาร ด้านสวัสดิการสังคมและการศึกษา และรวมไปถึง พระราชวิธี หรือปรัชญาในการทรงงานแบบบูรณาการเป็นองค์รวม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

แม้พระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคตแล้ว แต่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริน้อยใหญ่นานัปการเหล่านี้ รวมถึงหลักปรัชญาของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นพระราชมรดกที่ได้พระราชทานไว้ให้เรานั้น ก็ยังคงดำรงอยู่ เป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศไทย และยังคงเป็นหลักชัยนำแนวทางการพัฒนาประเทศของเราสืบมาจนถึงปัจจุบัน อันแม้เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว ก็ยังได้ทรงประกาศพระปฐมบรมราชโองการ เป็นพระราชปฏิญญาต่อมหาชนชาวไทยที่จะทรง **“สืบสาน รักษา และต่อยอด”** จากพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถ ต่อไป ในรัชกาลของพระองค์เองด้วย

พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรนั้น เป็นที่รับรู้ประจักษ์กันอย่างกว้างขวางแม้แต่ในระดับโลกด้วย นอกจากนี้ในประเทศไทย โดยองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก” เพื่อเทิดพระเกียรติพระวชิรยุทธสาหะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน นอกจากนี้ สหประชาชาติ ยังได้ถวาย “รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์” ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศ ด้านการพัฒนาของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP เพื่อเป็นการยกย่องเฉลิมพระเกียรติในพระปรีชาสามารถด้านการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกด้วย

พี่น้องชาวไทยทุกท่านครับ

ในโอกาสที่ใกล้เคียงกับวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งถือเป็นวันชาติไทยของเรานี้ ในปีนี้ได้มีการกำหนดให้วันที่ 4 ธันวาคม เป็น “วันรู้ รัก สามัคคี” อีกด้วย หลายคนคงจะยังจำได้ว่า คำว่า “รู้ รัก สามัคคี” นี้ เป็นพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานไว้ให้ในช่วงปลายรัชสมัยนะครับ และในสภาพสังคมปัจจุบันในประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรานั้น พระราชดำรัสองค์นี้ยิ่งทวีความสำคัญยิ่งขึ้น ถ้าหากพวกเราอยากเห็นสังคมไทยของเรา อยากเห็นบ้านเมืองของเรา ยังคงดำรงอยู่ได้สืบเนื่องต่อไปด้วยความยั่งยืน ก็จะต้องเป็นด้วยความตระหนักและความ รู้ รัก สามัคคี ของประชาชนในชาตินั่นเอง การสร้างเสริมและการพัฒนาความ รู้ รัก สามัคคี อันเป็นการดำเนินตามรอยพระยุคลบาทนี้ หากจะให้ได้ผลยั่งยืน ก็จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และระบบนิติรัฐ นิติธรรม เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทุกหมู่เหล่า และเพื่อประเทศไทยอันเป็นที่รักของเรา

พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านครับ

เกือบสองปีผ่านมาแล้ว ตั้งแต่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทั่วโลกก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่มนุษยชาติได้พบมา ทุกประเทศและทุกคนล้วนต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิถี

การใช้ชีวิตในโลกในยุคปกติวิถีใหม่ หรือ New Normal วันที่ 5 ธันวาคมในปีนี้ ในช่วงที่โลกของเรา ยังคงเผชิญกับวิกฤตสาธารณสุขครั้งร้ายแรงอยู่นี้ ก็นับเป็นโอกาสที่ทำให้พวกเราชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกครั้งหนึ่ง ที่ทรงห่วงใยสุขภาพของพสกนิกรของพระองค์มาตลอดพระชนมชีพ โดยได้ทรงริเริ่มโครงการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขมากมาย ด้วยทรงถือว่า ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนคือปัญหาสำคัญที่เป็นปัจจัยพื้นฐานลำดับแรกในการพัฒนาประเทศชาติ ดังพระราชดำรัสที่ว่า **“ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ ก็คือพลเมือง นั่นเอง”** พระองค์ทรงเน้นการทำงานสุขภาพในเชิงรุก ทรงจัดตั้งโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน ออกช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ในพื้นที่ทุรกันดาร ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียม พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ในด้านนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบรากฐานอันสำคัญและเข้มแข็ง ที่ได้ช่วยมีส่วนทำให้ประเทศไทย สามารถบริหารจัดการและดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อโควิด-19 ได้ในขณะนี้ จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

ท่านพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับ

ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรในอนาคตข้างหน้าจะครับ ผมขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นได้ว่าผม และทีมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา จะทุ่มเททำงานเพื่อคนไทยในประเทศตุรกี และอีก 4 ประเทศในความรับผิดชอบของสถานเอกอัครราชทูต คือ จอร์เจีย นอร์ทธมาซิโดเนีย อาเซอร์ไบจาน และเติร์กเมนิสถาน อย่างเต็มกำลังความสามารถ แม้ว่าเราอาจจะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและกำลังบุคลากรอยู่บ้างก็ตาม โดยพวกเราพร้อมอำนวยความสะดวกให้บริการด้านกงสุล ตลอดจนช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ หรือได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเต็มที่ นะครับ

ในปีนี้นอกจากภารกิจช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในตุรกีและประเทศในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ขณะเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ก็ยังคงเดินทางส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับตุรกี ไทย-จอร์เจีย ไทย-อาเซอร์ไบจาน ไทย-นอร์ทมาซิโดเนีย และไทย-เติร์กเมนิสถาน ต่อไปในทุกโอกาสที่เป็นไปได้ เพราะเป็นภารกิจหลักของสถานเอกอัครราชทูตฯ อีกด้านหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของ

ประเทศทั้ง 5 ประเทศเหล่านั้น ทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจ และการส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทของไทยในกรอบอาเซียน โดยในมิติของเศรษฐกิจและธุรกิจ นั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ก็ได้ผลักดันส่งเสริมนโยบายที่เราเรียกกันว่า Bio-Circular-Green (BCG) ของรัฐบาลไทย และยังมีการสนับสนุนภารกิจนโยบายในเรื่องการแพทย์ พลังงานหมุนเวียน การเกษตร รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ อันเห็นได้จากภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการผลักดันความร่วมมือด้านสตาร์ทอัพ อวกาศ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศระหว่างไทยกับตุรกี นอกจากนี้ความร่วมมือด้านการศึกษา วัฒนธรรมและประชาชนกับประชาชนของสองประเทศก็เป็นสิ่งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ความสำคัญเช่นกัน ซึ่งผมในฐานะที่เพิ่งมารับตำแหน่งใหม่เป็นเอกอัครราชทูตไทยในกรุงอังการาแห่งนี้ ก็ตั้งใจที่จะทุ่มเทพลังพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศไทยกับมิตรประเทศของเราเหล่านี้ ต่อไปนะครับ บนพื้นฐานที่ท่านเอกอัครราชทูตท่านก่อน ๆ และทีมงานของสถานทูตไทยได้ดำเนินมาแล้วเป็นอย่างดีครับ

พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักครับ

เนื่องในโอกาสวันที่ 5 ธันวาคม วันชาติไทยของเรานี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ เชื่อว่า จะเป็นโอกาสที่พี่น้องคนไทยในตุรกี และในประเทศในเขตอาณานิคม ได้แก่ อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย นอร์ทมาซิโดเนีย และ เติร์กเมนิสถาน จะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทยของพวกเขาทุกคน และเป็นโอกาสให้ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และได้ร่วมใจร่วมกันน้อมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ขอให้ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ทรงสถิตมั่นในศุภพิธิราชธรรมจรรยา มีกำลังพระวรกาย กำลังพระราชหฤทัย กำลังพระปรีชาสามารถ ในอันที่จะทรงปฏิบัติพระราชภารกิจอันหนักยิ่งต่อประเทศชาติ สืบสนององค์สมเด็จพระบรมชนกนาถได้ต่อไป ในฐานะที่ทรงเป็นองค์พระประมุขของชาติไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตามรัฐธรรมนูญ สืบไป

สุดท้ายนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านและครอบครัวมีความสุข ความเจริญและดูแลสุขภาพของทุกท่าน ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ด้วยครับ
